



บิ๊กดีล 'เอไอเอส-3BB' 10พ.ย.การันตีจบแน่!!

ไป ๆ มา ๆ กลับกลายเป็น "บิ๊กดีล" รวมธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่กินเวลานานที่สุดไปแล้ว สำหรับกรณี "เอไอเอส" ประกาศเทคโนโลยี "3BB" ที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อ 4 ก.ค. 65!!

นานกว่า บิ๊กดีล "ทรู" ควบรวม "ดีแทค" ที่ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ตั้งแต่แจ้งต่อ ตลท. จนถึงวันที่ทาง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก็ลงมติให้ควบรวมกันได้ เมื่อ 20 ต.ค. 65!?!

แต่กับดีล "เอไอเอส-3BB" หากนับเวลาจนถึงปัจจุบันก็กินเวลาปีกว่า! ใช้เวลานานกว่า ทั้ง ๆ ที่ บิ๊กดีล "ทรู-ดีแทค" ที่มีความซับซ้อนและถือเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า!!

อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความชัดเจน จะถึงจุดสิ้นสุดของดีล "เอไอเอส-3BB" กำลังจะได้รับคำตอบแล้ว หลังจากทีประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา บอร์ด กสทช.

ทั้ง 7 ราย พร้อมใจกันนั่งแถลงข่าวหลังประชุมบอร์ดอย่างพร้อมเพรียงเป็นครั้งแรก!!

มีความเห็นตรงกันว่า 10 พ.ย. 66 นี้ จะมีการประชุมนัดพิเศษของบอร์ด เพื่อพิจารณาดีลนี้ให้จบ และต้องได้รับคำตอบว่า จะอนุญาตให้รวมธุรกิจกันได้หรือไม่!!

เหตุเลื่อนวันเคาะมติ

สาเหตุที่การประชุมบอร์ด เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ยังไม่ลงมติในเรื่องนี้ ทาง "ศุภิช สุภชลาศัย" กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ อธิบายว่า มติบอร์ดเมื่อการประชุมครั้งที่ 8/66 ในวันที่ 5 เม.ย. 66 กำหนดให้กระบวนการพิจารณาดील "เอไอเอส-3BB" มีกระบวนการเช่นเดียวกับ บิ๊กดีล "ทรู-ดีแทค" โดยการให้ตั้งอนุกรรมการเพื่อศึกษาฯ ขึ้นมา 4 ชุด

คือ ด้านกฎหมาย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษาในประเทศและ



ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และยุติธรรม โปร่งใส เหมือนดีล “ทรู-ดีแทค” ที่ผ่านมา!?

ซึ่งการประชุมบอร์ดวันที่ 25 ต.ค. ข้อมูลผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังขาดความสมบูรณ์ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ!?

จึงขอรอผลการศึกษานับที่เสร็จสมบูรณ์ที่จะส่งมาในวันที่ 3 พ.ย. นี้แล้วขอเวลา 7 วันในการอ่าน จากนั้นจะลงมติตัดสินในการประชุมบอร์ดนัดพิเศษวันที่ 10 พ.ย. นี้

ย้อนรอยความล่าช้า

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกเมื่อทางเอไอเอสประกาศคิดนั้น ทางเอไอเอสได้คาดว่าหากได้รับการอนุญาตจาก กสทช. แล้วนั้น ขั้นตอนการซื้อหุ้น จะเสร็จสมบูรณ์ได้ในไตรมาสแรกของปี 66 แต่เวลาก็กว้างเลยมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาจากบอร์ด กสทช. เสียที!?!

เมื่อมองถึงเหตุของความล่าช้า นั้น แหล่งข่าวจาก กสทช.



ให้ข้อมูลว่า กระบวนการที่ล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากตั้งแต่ เอไอเอส ยื่นเรื่องและเอกสารขออนุญาต กับทาง สำนักงาน กสทช. นั้น ก็มีประเด็นในเรื่องเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน มีการส่งหนังสือสอบถามไปมาระหว่างกัน ก็กินเวลาไปถึง 6 เดือน!!

ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะแค่ เอกสารที่ขอไป-ส่งมา ทำไมถึง

ใช้เวลานานขนาดนั้น ไปติดขัดอยู่ที่ตรงส่วนไหน?? เมื่อเวลาส่งเลยมาทางเอกชนจึงมีการทำหนังสือขอให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาดีล “เอไอเอส-3BB” ให้เสร็จสิ้น

โดยลงนามในหนังสือ ที่ส่งถึง สำนักงาน กสทช. และบอร์ด กสทช. โดย “วรุตเทพ วัชรภรณ์” หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส ระบุว่า หากส่งเลยเวลาไปนานกว่านี้อีก จะส่งผลเสียต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท!?

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมบอร์ด เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ทาง พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หรัยเจริญ กสทช. ด้านกิจการกระจาย



เสียง ยืนยันว่า ทางบอร์ด กสทช. ทุกคน พร้อมทั้งจะพิจารณาดีล นี้อย่างแน่นอน!!

พร้อมยังได้บอกว่า หลักการของตนในการพิจารณา คือ ต้องมีกระบวนการเหมือนดีล ทรู-ดีแทค ทุกอย่าง ทั้งขั้นตอนและหลักการ ซึ่งกรณี ดีลทรู-ดีแทค แข็งความประสงค์ 25 ม.ค. 65 และมีการตั้งที่ปรึกษาอิสระ 15 ก.พ. 65 เมื่อเปรียบเทียบกับ ดีล เอไอเอส-3BB ยื่นมา 22 พ.ย. 65 และมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม 6 ม.ค. 66 และมีตั้งที่ปรึกษาอิสระ 2 ก.พ. 66

สำหรับไทม์ไลน์ กรณี ทรู-ดีแทค นั้น ทาง กสทช. มีมติเมื่อ 27 เม.ย. 65 และเห็นชอบขั้นตอนโรคแม่็บ ตั้ง 4 อนุกรรมการ

และที่ปรึกษาอิสระ ส่วนกรณี เอไอเอส-3BB บอร์ดมีมติ 5 เม.ย. 66 ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกัน ช่วงเดือนเดียวกันเพียงแต่คนละปี แต่มีข้อสังเกตตรงที่ว่าผลศึกษาของที่ปรึกษาไทยและต่างประเทศกรณีของเอไอเอส

และ 3BB มาช้ากว่ากรณี ทรู-ดีแทค

“ในกรณี ทรู-ดีแทค ทางบอร์ดมีมติให้ควบรวมเมื่อ 20 ต.ค. 65 แต่ปัจจุบันนี้ได้ล่วงเวลาวันที่ 20 ต.ค. 66 มาแล้ว ซึ่ง

เหตุผลคือ สำนักงาน กสทช. มีการจ้างที่ปรึกษาซ้ำ โดยที่ปรึกษาในประเทศจ้างเมื่อ 15 ต.ค. 66 ส่วนที่ปรึกษาต่างประเทศ ได้ว่าจ้างเมื่อ 4 ก.ย. 66 ซึ่งหากจะพิจารณาก่อนผลการศึกษานับสมบูรณ์จะมาถึงบอร์ด แล้วหากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้เกิดผลเสียได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ บอร์ด กสทช. ไม่อยากพิจารณาดีลนี้ แต่มีเหตุผลดังกล่าวมา” พล.อ.ท.ธนพันธุ์ ระบุ

คาดดีล เอไอเอส-3BB ฉลุย

ทั้งนี้ในการพิจารณาลงมติดีล “เอไอเอส-3BB” ในการประชุมบอร์ด กสทช. นัดพิเศษวันที่ 10 พ.ย.นี้ ทางแหล่งข่าว กสทช. บอกว่า ต้องจบ มีการลงมติอย่างแน่นอน แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะใช้เวลานานกว่า 10 ชั่วโมง เหมือนเช่น ดีล “ทรู-ดีแทค” หรือไม่ อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าผลการลงมติของบอร์ดนั้น เสี่ยงส่วนใหญ่คงลงมติให้รวมธุรกิจกันได้ แต่จะมีมาตรการเงื่อนไขเฉพาะออกมา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจมีต่อตลาด ธุรกิจและที่สำคัญที่สุด คือผู้บริโภค!!

ทั้งหมดถือเป็นหนังม้วนยาว! ที่ได้เวลาใกล้ปิดฉากสำหรับบิ๊กดีล “เอไอเอส-3BB” ที่รอเพียง 7 อร์หันต์ บอร์ด กสทช. ที่เป็นผู้กำกับดูแล เคาะลงมติเท่านั้น?!

จิราวัฒน์ จารุพันธ์